

โซลูชันเทรนด์ ไมโคร ดีพ ซีเคียวริตี้ ได้รับการรับรอง สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน Vblock ของบริษัท วิซีอี



5 กรกฎาคม 2555 — บริษัท เทรนด์ ไมโคร อินคอร์ปอเรท (TYO: 4704;TSE: 4704) ผู้นำระดับโลกด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์และระบบเสมือนจริง เปิดเผยว่า เทรนด์ ไมโคร ดีพ ซีเคียวริตี้ (Trend Micro Deep Security) ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน VCETM VblockTM ของบริษัท วิซีอี โดยเทรนด์ ไมโคร ดีพ ซีเคียวริตี้เป็นแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ต้องทำการติดตั้งแพลตฟอร์มแรกในอุตสาหกรรมซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องเสมือน และการได้รับการรับรองในครั้งนี้จะยังช่วยให้การทำงานร่วมกับโครงสร้างระบบคลาวด์ของบริษัท วิซีอี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และการควบคุมต่างๆ ด้วย

พาร์ธา แพนด้า รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทรนด์ ไมโคร กล่าวว่า “การที่โซลูชัน ดีพ ซีเคียวริตี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงถึงความสามารถโครงสร้างพื้นฐานที่เราได้สร้างขึ้นร่วมกับสมาชิกช่องทางจำหน่าย Vblock และเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับบริษัท วิซีอี ซึ่งเป็นผู้นำที่แท้จริงในโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานรวม การรับรองในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัท เทรนด์ ไมโคร สามารถปรับใช้ระบบของพันธมิตรได้อย่างครอบคลุม นำเสนอผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเสมือนจริงที่พร้อมใช้สำหรับแพลตฟอร์ม Vblock ให้แก่ผู้จำหน่ายของเรา และทำให้พวกเขามีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการช่วยให้ธุรกิจได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโซลูชันใหม่นี้”

ดี. มาร์ติน รองประธานฝ่ายช่องทางจำหน่ายระดับโลก บริษัท วิซีอี กล่าวว่า “เมื่อลูกค้าเริ่มโยกย้ายงานที่สำคัญไปยังโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนและระบบคลาวด์มากขึ้น ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอย่างมาก เรา กำลังนำเสนอความสามารถและความเชี่ยวชาญจากเทรนด์ ไมโคร และวิซีอี ให้กับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายและลูกค้าที่ต้องการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานรวมที่ครอบคลุม ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ได้”

ปาร์ก พาเทล รองประธานฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก บริษัท วิเอ็มแวร์ กล่าวว่า “จากการทำงานร่วมกันกับบริษัท เทรนด์ ไมโคร เป็นระยะเวลาหลายปีในการสร้างโซลูชันรักษาความปลอดภัยสำหรับชุดโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของวิเอ็มแวร์ เราประทับใจในความคล่องตัวและความมุ่งมั่นของบริษัท เทรนด์

ไมโคร สำหรับการปรับใช้แพลตฟอร์มใหม่และเทคโนโลยีต่างๆ ของพันธมิตรเพื่อนำเสนอโซลูชันรักษาความปลอดภัยที่พร้อมช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถก้าวเข้าสู่ระบบคลาวด์ได้เร็วยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกับบริษัท วีซีอี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จของบริษัท เทรนด์ ไมโคร ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีต่อระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและคุ้มค่า”

สำหรับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน Vblock ของบริษัท วีซีอี ได้รวมเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมไว้อย่างมากมายทั้งจากบริษัท ซิสโก้ บริษัท อีเอ็มซี และบริษัท วิเอ็มแวร์ เพื่อนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมรวมที่มีการกำหนดค่าล่วงหน้าและสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์ การรับรองในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเทรนด์ ไมโคร มีโซลูชันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน Vblock ได้ และลูกค้ายังมั่นใจในการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของเทรนด์ ไมโครในแพลตฟอร์ม Vblock รวมทั้งยังสามารถรวมระบบต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงด้านการจัดการ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่แพลตฟอร์ม Vblock ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ข้อมูลสนับสนุน

- บริษัท วีซีอี เป็นผู้นำด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมรวม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน Vblock สามารถดูได้ที่ <http://www.vce.com/vblock/>
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์ ไมโคร ดีพ ซีเคียวริตี้ ที่ให้การปกป้องขั้นสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระบบจริง ระบบเสมือน และระบบคลาวด์ สามารถดูได้ที่ <http://apac.trendmicro.com/apac/solutions/enterprise/security-solutions/virtualization/deep-security/>
- บริษัท เทรนด์ ไมโคร ได้ร่วมมือกับบริษัท วิเอ็มแวร์ อย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปีเพื่อสร้างโซลูชันทันสมัยที่ปรับใช้แพลตฟอร์มของวิเอ็มแวร์ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของทั้งสองบริษัท สามารถดูได้ที่ <http://apac.trendmicro.com/apac/alliance/>